

Sôi nổi hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023

Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), Ngày Sách và Bản quyền Thế giới (23/4). Hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội.

Tại Thư viện tỉnh tổ chức với nhiều hoạt động đọc sách đa dạng, phong phú, là sân chơi bổ ích, lành mạnh cho bạn đọc nhiều lứa tuổi.

**Triển lãm sách:* với chủ đề “Sách cho tôi, cho bạn” thư viện tỉnh trưng bày, triển lãm với gần 1.000 tài liệu kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng tỉnh Phú Yên (01/4/1975 - 01/4/2023) và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023). Thông qua các tư liệu trong triển lãm giúp người đọc hiểu thêm về giá trị và ý nghĩa lịch sử của của cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân 1975. Bên cạnh đó, thông qua việc quét mã QR CODE các tài liệu về lịch sử cũng cung cấp những tiện ích giúp người đọc có thể tiếp cận, tìm hiểu thông tin một cách thuận tiện, nhanh chóng.

**Tổ chức hoạt động “Đọc sách cùng bạn”:* Hoạt động này dành cho học sinh các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố về sinh hoạt ngoại khóa tại thư viện tỉnh. Đây là một hoạt động về kỹ năng đọc sách, lan tỏa tình yêu với sách góp phần giúp trẻ mở rộng thế giới quan, nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách, phát huy sự sáng tạo, áp dụng những sáng kiến độc đáo để giải quyết các vấn đề và tình huống trong học tập và trong cuộc sống

**Tổ chức Cuộc thi Vẽ tranh theo sách với chủ đề “Cùng em đọc sách”:* Cuộc thi vẽ tranh theo sách giúp các em thiếu nhi có điều kiện, cơ hội thể hiện năng khiếu hội họa, khơi dậy tư duy sáng tạo, trí tưởng tượng qua việc học tập những điều hay lẽ phải, cảm thụ cái hay cái đẹp trong sách báo, góp phần hình thành đạo đức nhân cách và lối sống.

**Phối hợp với Đoàn khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Chương trình “Thử thách 03 giờ đọc sách” :* Ngày 16/04/2023, tại Thư viện tỉnh Phú Yên, Ban Thường vụ Đoàn Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức chương trình Thử thách 03 giờ đọc sách năm 2023 với chủ đề “Sách cho tôi, cho bạn”. Đây là hoạt động chào mừng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4/2023, thông qua các nội dung của chương trình giúp các bạn đoàn viên, thanh niên phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, hình thành lối sống lành mạnh, góp phần đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

**Phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức “chuyến xe tri thức”:* Chuyến xe tri thức phục vụ sách, tuyên truyền giới thiệu sách tại 22 trường học và 02 Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh.

**Gian hàng sách tại Hội sách:* Từ ngày 20/4/2023 đến ngày 24/4/2023, Thư viện tỉnh đã tham gia gian hàng tại Hội sách của tỉnh lần thứ VI năm 2023. Theo đó, Thư viện tỉnh đã trưng bày, triển lãm sách với các chủ đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Biển đảo và chủ quyền biển đảo Việt Nam, Văn hóa Việt Nam, lịch sử văn hóa tỉnh Phú Yên, sách thiếu nhi, sách kỹ năng, sách văn học...

Chuỗi sự kiện, hoạt động chào mừng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) thư viện tỉnh đã đón gần 12.000 lượt bạn đọc và trên 32.000 lượt tài liệu được phục vụ. Cũng trong dịp này, Thư viện tỉnh đã tặng sách cho thư viện huyện Tuy An, Thư viện huyện Đông Hòa, Trường Tiểu học Củng Sơn 2 - Sơn Hòa 150 bản sách trị giá 5.602.000 đồng.

***Tại Thành phố Tuy Hòa.** Từ ngày 21/4 đến ngày 22/4/2023, UBND thành phố Tuy Hòa tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21-4) với chủ đề: "Đọc sách - Khởi nguồn tài năng". Các hoạt động được diễn ra tại trường THCS Hùng Vương, phường 5, TP Tuy Hòa. Trong đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tuy Hòa là cơ quan thường trực giúp UBND thành phố theo dõi, đôn đốc phối hợp các phòng, ban có liên quan, UBND phường, xã triển khai các nhiệm vụ; phối hợp phòng Văn hóa và Thông tin, Thư viện tỉnh, các trường THPT. Trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, viết cảm nhận hoặc vẽ tranh về nội dung của sách được đọc.

***Trung tâm văn hóa, Thể thao và Truyền thanh-Truyền hình thị xã Sông Cầu** Từ ngày 20/4 – 24/4/2023 Trung tâm văn hóa, Thể thao và Truyền thanh-Truyền hình thị xã Sông Cầu đã chỉ đạo cho thư viện tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm tiêu biểu của các Nhà xuất bản, đơn vị phát hành tại các thư viện thị xã, trường học và thư viện xã Xuân Lộc; Tuyên truyền giới thiệu sách; hướng dẫn kỹ năng đọc sách cho bạn đọc trên địa bàn thị xã Sông Cầu. Tổng lượt bạn đọc gần 300 lượt và trên 600 lượt tài liệu được phục vụ.

***Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thanh thị xã Đông Hòa** tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 vào sáng ngày 21/4/2023 với chủ đề “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”; “Sách: cho tôi, cho bạn”. Dịp này, Trung tâm trưng bày, giới thiệu hơn 300 đầu sách, báo quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, tiềm năng và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, tỉnh Phú Yên và thị xã Đông Hòa nói riêng. Tổng lượt bạn đọc gần 800 lượt và 2.000 lượt tài liệu được phục vụ

- Công tác tuyên truyền Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được địa phương tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh thị xã và qua hình thức treo băng rôn, dựng pano tại Thư viện. Trong đó tập trung tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của Sách trong cuộc sống hướng đến xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

***Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tuy An** Ngày 20/4/2023, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tuy An phối hợp Huyện Đoàn Tuy An tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; trưng bày, giới thiệu đến bạn đọc hơn 5.000 đầu sách, báo, tạp chí thuộc 08 thể loại, được xuất bản, phát hành trong và ngoài nước; tổ chức cho độc giả giao lưu, trao đổi, bình luận những cuốn sách hay và cấp thẻ bạn đọc miễn phí cho độc giả; Ban Tổ chức Ngày hội đọc sách huyện Tuy An năm 2023 đã trao tặng 5 suất quà cho 5 học sinh “Vượt khó học giỏi”. Tặng 250 đầu sách cho

tủ sách tại các khu dân cư ở các xã An Xuân, An Lĩnh và Thư viện xã An Chấn. Tổng lượt bạn đọc gần 1.050 lượt và trên 3.700 lượt tài liệu được phục vụ.

- Công tác tuyên truyền Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được địa phương tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh huyện và qua hình thức treo băng rôn, dựng pano tại Thư viện. Trong đó tập trung tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của Sách trong cuộc sống hướng đến xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

***Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thanh truyền hình huyện Sơn Hòa** phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động cuộc thi sáng tác Video giới thiệu sách với chủ đề “Cuốn sách tôi yêu” năm 2023; tổ chức trưng bày sách và vận động xây dựng “Tủ sách em yêu” tại Trường Tiểu học số 2 thị trấn Củng Sơn huyện Sơn Hòa

Công tác thông tin tuyên truyền: đã in, treo khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Sách và Văn hóa đọc; tổ chức giới thiệu về sách do các học sinh thực hiện; tổ chức trưng bày sách tại phòng đọc thư viện huyện, thư viện trường. Tổng lượt bạn đọc gần 647 lượt và trên 1.000 lượt tài liệu được phục vụ.

***Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh Huyện Tây Hòa** Ngày 19/4/2023 Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh huyện Tây Hòa phối hợp với Trường THPT Lê Hồng Phong tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách - Văn hóa đọc 2023 và giao lưu với nhà văn của Hội Nhà văn Việt Nam. Dịp này, Thư viện huyện, Thư viện trường và Thư viện Năng Mai (Sơn Hòa) đã trưng bày hơn 1000 đầu sách thuộc các thể loại để phục vụ bạn đọc.

Ngày 22/4/2023 Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh huyện phối hợp với UBND xã Hòa Đông tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc năm 2023. Tổng lượt bạn đọc gần 2.500 lượt và trên 3.800 lượt tài liệu được phục vụ.

- Công tác tuyên truyền Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được địa phương tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh thị xã và qua hình thức treo băng rôn, dựng pano tại Thư viện. Trong đó tập trung tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của Sách trong cuộc sống hướng đến xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

***Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thanh truyền hình huyện Phú Hòa** phối hợp Phòng Giáo dục huyện tổ chức phát động Hội thi Kể chuyện theo Sách chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4).

Theo đó, từ ngày 20/4 – 24/4/2023 Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thanh truyền hình) huyện Phú Hòa đã chỉ đạo cho thư viện tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm tiêu biểu của các Nhà xuất bản, đơn vị phát hành tại các thư viện huyện Phú Hòa. Tổng lượt bạn đọc gần 300 lượt bạn đọc và trên 1.300 lượt tài liệu được phục vụ

Hình ảnh minh họa



Thư viện tỉnh Phú Yên



Thành phố Tuy Hòa





Huyện Tuy An



Huyện Sơn Hòa



Huyện Tây Hòa

